



สัมมนาสาร

วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทร. 0-3221-1188 โทรสาร 0-3234-1094

www.josephbanpong.org E-mail : st.joseph_banpong@hotmail.co.th

2024

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2024 ปีที่ 58 ฉบับที่ 3168

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา ปี B

พระวาจา (มก.10:17-30)



“ฝันที่ทำให้ฝันต่อ”

หัวใจที่เปลี่ยน ‘หมาป่า’ ให้เป็น ‘แกะ’



ฝันที่ทำให้ฝันต่อ

หัวใจที่เปลี่ยน “หมาป่า”

ให้เป็น “แกะ”

“The dream that makes you dream”

A heart that transforms “wolves”

into “lambs”

โอกาสครบรอบ 200 ปี

ความฝันเก่าของ

ของคุณพ่อบอสโก

เวลานั้น ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังทรงพระดำเนินอยู่ระหว่างทาง ชายคนหนึ่งรีบเข้ามาคุกเข่าลง ทูลถามว่า “พระอาจารย์ผู้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ทำไมเรียกเราว่าผู้ทรงความดี ไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น ท่านรู้จักบทบัญญัติแล้ว คือ อย่าฆ่าคน อย่าล่วงประเวณี อย่าลักขโมย อย่าเป็นพยานเท็จ อย่าชู้โกง จงนับถือบิดามารดา” ชายผู้นั้นทูลว่า “พระอาจารย์ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อมาตั้งแต่เป็นเด็กแล้ว” พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู ตรัสกับเขาว่า “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงติดตามเรามาเถิด” เมื่อได้ฟังพระวาจานี้ ชายผู้นั้นหน้าสลดลงเพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย จึงจากไปด้วยความทุกข์

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรโดยรอบ แล้วตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” บรรดาศิษย์แปลกใจกับพระวาจานี้

ลูก - หลาน

สร้างอุทิศแด่

เมลกีออร์ สุรพงษ์ - มาริอา เน็กลิ่ง ว่องวิทย์

พระเยซูเจ้าจึงตรัสอีกว่า "ลูกเอ๋ย ยากจริงหนอที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า อูฐจะลอดรูเข็ม
ยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า" บรรดาศิษย์ยิ่งประหลาดใจมากขึ้น พุดกันว่า "ดังนี้
ใครเล่าจะรอดพ้นได้" พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรบรรดาศิษย์ แล้วตรัสว่า "สำหรับมนุษย์เป็นไปไม่ได้
แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง"

เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า "ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สละทุกสิ่งและติดตามพระองค์แล้ว" พระเยซูเจ้า
ตรัสว่า "เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือน พี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นา
เพราะเห็นแก่เรา และเพราะเห็นแก่ข้าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน
พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียน และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆ ☆☆☆☆

หัวข้อ

พระอาณาจักรแห่งความสุขแท้

ธรรมล้ำลึก

พระคริสตเจ้าเป็นผู้ชี้นำพระอาณาจักรของพระเจ้า

ท่าที่

ความปรารถนาที่จะมีชีวิตนิรันดรในพระอาณาจักรของพระเจ้า

การดำเนินชีวิต

เราจะดำเนินชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าด้วยความมั่นใจ



บทอ่านที่หนึ่ง : - ปชญ 7:7-11

ปรีชาญาณเป็นของประทานจากพระเจ้า เมื่อมีปรีชาญาณแล้ว สิ่งที่ดีทั้งหลายก็จะตามมา
เราจึงภาวนาวินวอนขอปรีชาญาณจากพระองค์

บทอ่านที่สอง : - ฮบ 4:12-13

พระวาจาของพระเจ้าเน้นย้ำที่การตัดสินใจ ไม่ว่าจะด้วยรูปแบบชีวิตใด คริสตชนควรเป็นพยาน
ถึงคุณค่าแท้จริงที่นำไปสู่ความสุขแท้

พระวรสาร : - มก 10:17-30

พระเยซูเจ้าทรงเรียกเราให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ให้สละทุกสิ่งที่มีและติดตามพระองค์ เราจะ
รอดพ้นได้โดยอาศัยพระพรและความช่วยเหลือจากพระองค์



หนทาง

บนเส้นทางสู่กรุงเยรูซาเล็ม
 ชายหนุ่มจากตระกูลสูง และอุดมด้วยทรัพย์สิน
 เข้ามาหาพระเยซู...ประกาศกจากนาซาเร็ธ
 ...เขาดูท่าทางจริงจัง และร้อนรนสมเป็นวัยรุ่น
 เขามอบตำแหน่ง....พระอาจารย์ผู้ทรงความดี..ให้พระองค์
 พระองค์ดูสงบเย็น และชัดเจนสมเป็นประกาศก
 ...ไม่ทรงตื่นเต้นกับตำแหน่ง แต่...ยกมอบให้แต่พระบิดา
 ...ไม่มีใครทรงความดีนอกจากพระเจ้าเท่านั้น
 เขาขอพระองค์สำหรับหนทางสู่ชีวิตนิรันดร
 พระองค์มอบแก่เขาซึ่งหนทางดั้งเดิมที่ชาวยิวทุกคนเชื่อมั่น
 ...ปฏิบัติตามพระบัญญัติ
 เขาเดินทางตามหนทางพระบัญญัติมาตั้งแต่จำความได้
 แต่ก็ยังมั่นใจว่า เหนือฟ้ายังมีฟ้า
 เขาจึงวิ่งมาหา และคุกเข่าต่อหน้าประกาศกจากนาซาเร็ธ
 พระองค์ทรงมองเขาด้วยความรักเอ็นดู และพาเขาเข้าสู่เส้นทางใหม่แห่งการเป็นสาวก
 ...ขายทุกสิ่ง...แจกจ่ายแก่คนจน...และติดตามเรามา
 ทรงเรียกเขาให้เร็วร้อนกับพระองค์บนผืนแผ่นดิน
 เพื่อประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรพระเจ้า แต่...เขาตกใจกับเส้นทางใหม่
 เพราะจำต้องละทุกสิ่งที่ดีติดตัวเขามาตั้งแต่เด็ก
 เขาลุกขึ้น...เดินถ่มหน้าจากไปในความเยียบ
 ทางใหม่ดูดีคับแคบ เกินกว่าที่เขาจะแบกสัมภาระแห่งทรัพย์สินและก้าวเดิน
 เขาเดินกลับสู่หนทางเดิมที่คุ้นเคย
 ทั้งหนทางใหม่แห่งการเป็นสาวกให้รกร้าง และว่างเปล่า
 และ...ไม่มีใครพบเจอเขาก็เลย ๒



จาก...

พระวาจา...สู่ชีวิต



จงไปขายทุกสิ่งที่มี แล้วติดตามเรามาเถิด

การกระทำของเศเรซีฐีนุ่่มในพระวรสารวันนี้ดูเหมือนว่าไม่ต่างจากการกระทำของลิงที่หวงถั่วเท่าไฉนนัก กล่าวคือเขายึดติดอยู่ทรัพย์สินสมบัติมากมายที่เขาจับบนโลกนี้ มากจนกระทั่งลืมไปว่าชีวิตนิรันดรในเมืองสวรรค์มีคุณค่าและความสำคัญมากกว่า สมมุติว่าเราเป็นกลุ่มอนุรักษ์สัตว์ป่าและ

เห็นลิงกำลังตื่นนอนที่จะดึงมือของมันออกจากกล่องไม้ที่ใช้เป็นกับดัก ขณะที่ชาวบ้านกำลังเดินเข้ามาใกล้ มันทุกที เราจะทำอย่างไร บางทีเราอาจร้องบอกลิงให้รีบปล่อยถั่วออกจากมือที่มันกำลังกำอยู่นั้น แล้ววิ่งหนีเอาตัวรอดโดยเร็ว นี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำกับเศเรซีฐีนุ่่มที่มาขอคำแนะนำจากพระองค์ เพื่อเขาจะบรรลุถึงชีวิตนิรันดร พระองค์ทรงมองเห็นเขากำลังอยู่ในอันตรายที่จะสูญเสียชีวิตนิรันดร เพราะการยึดติดอยู่กับทรัพย์สินสมบัติของเขามากเกินไป จึงทรงเรียกร้องให้เขาปล่อยวางทรัพย์สินสมบัติเหล่านั้น เพื่อรักษาชีวิตของเขาให้รอดพ้น

ทำไมพระองค์จึงต้องทำเช่นนี้กับเขา นักบุญมาระโกบอกเราว่า “พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเขาด้วยพระทัยเอ็นดู” (มก 10:21) สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงแนะนำเขาแบบนั้น เพราะพระองค์ทรงรักและเป็นห่วงวิญญาณของเขา บ่อยครั้งเราอาจพบว่าคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้าที่บันทึกไว้ในพระวรสารค่อนข้างแข็งกระด้าง ยากที่จะเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้ แต่เราต้องไม่ลืมว่าคำสั่งสอนเหล่านั้นมีจุดประสงค์เพื่อความดีของเราทุกคน บางทีเราอาจเข้าใจคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามากขึ้น ถ้าเรามองดูในฐานะถ้อยคำแทนความห่วงใยจากบุคคลที่รักเรามากที่สุด

เศเรซีฐีนุ่่มไม่ต่างจากลิงที่กำถั่วไว้แน่นขณะที่ชีวิตของมันกำลังตกอยู่ในอันตราย ดังนั้นพระเยซูเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นหนทางเพียงอย่างเดียวที่จะช่วยให้เขาเอาตัวรอดได้ “ท่านยังขาดสิ่งหนึ่ง จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้คนยากจน และท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาเถิด” (มก 10:21) ในสายพระเนตรของพระองค์ อากาของโรคยึดติดกับทรัพย์สินสมบัติของเศเรซีฐีนุ่่มคนนั้นค่อนข้างหนัก ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงบอกเขาไม่เพียงแค่ว่าให้รู้จักปล่อยวางเท่านั้น แต่ให้เขาละทิ้งมันไป เพื่อเห็นแก่ “ขุมทรัพย์ในสวรรค์” (มก 10:21) การขายทุกสิ่งที่มีและมอบเงินที่ได้ให้คนยากจนเป็นเสมือนกับการทำลายสะพานที่เชื่อมระหว่างตัวเขากับสิ่งที่เขามี วิธีการนี้จะทำให้เขาไม่สามารถกลับไปหามันได้อีก เพราะเขาไม่มีมันต่อไปอีกแล้ว ทำไมเศเรซีฐีนุ่่มจึงพบว่าคำแนะนำของพระเยซูเจ้าเป็นยาขมสำหรับเขา จากคำสนทนาระหว่างพระเยซูเจ้าและเศเรซีฐีนุ่่มคนนี้ เราทราบว่าเขาเป็นคนดี มีความศรัทธา และปฏิบัติตาม

บทบัญญัติของชาวยิวมาตั้งแต่เป็นเด็ก โดยทั่วไปแล้วชาวยิวที่เคร่งครัดในศาสนาเชื่อว่าทรัพย์สินสมบัติเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรของพระเจ้า ดังนั้นคนร่ำรวยจึงถูกมองว่าเป็นคนที่พระเจ้าทรงอวยพร ในขณะที่คนยากจนถูกมองว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสาปแช่ง เศรษฐีหนุ่มคงรับไม่ได้ที่จู่ ๆ คนอื่นจะมองเขาในฐานะเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงสาปแช่ง เพราะเขาไม่มีทรัพย์สินสมบัติหลงเหลืออีกต่อไปแล้ว นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงบอกบรรดาศิษย์ว่า “ยากจริงหนอที่คนมั่งมีจะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า” (มก 10:23) บรรดาศิษย์ประหลาดใจกับเรื่องนี้มาก ถึงกับพูดว่า “ดังนั้นใครเล่าจะรอดพ้นได้” (มก 10:26) แต่คำตอบของพระเยซูเจ้าในเรื่องนี้ชัดเจน “สำหรับมนุษย์เป็นไปได้ แต่สำหรับพระเจ้าเป็นเช่นนั้นได้ เพราะพระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง” (มก 10:27)

จริงอยู่ในแง่หนึ่งทรัพย์สินสมบัติเป็นเครื่องหมายแห่งพระพรของพระเจ้า แต่เราต้องไม่ลืมว่าพระพรทุกอย่างมีไว้เพื่อแบ่งปัน ยิ่งเรามีมาก เราก็ควรช่วยคนอื่นมากขึ้น ถ้าเรายึดติดอยู่กับพระพรนี้มากเกินไป และคิดว่ามันเป็นของส่วนตัวของเราเท่านั้น จนกระทั่งมองไม่เห็นความต้องการและความเดือดร้อนของเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง ที่ละเล็กทีละน้อยเราจะกลายเป็นพวกวัตถุนิยมไปโดยไม่รู้ตัว ที่เชื่อว่าปราศจากทรัพย์สินเงินทองชีวิตจะไร้ความหมาย เศรษฐีหนุ่มในพระวรสารเป็นคนประเภทนี้ ดังนั้นให้เราขอพระปรีชาญาณจากพระเจ้า เพื่อว่าเราจะสามารถสลัดตนเองออกจากลัทธิวัตถุนิยมในทุกรูปแบบ ทั้งนี้ก็เพราะว่า “มนุษย์จะได้ประโยชน์ใดในการที่ได้โลกทั้งโลกเป็นกำไร แต่ต้องเสียชีวิต” (มก 8:36)



1. ข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตตามพระวาจาขอพระเจ้าด้วยความเชื่อ
2. ข้าพเจ้าจะใช้ความสามารถและพระพรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด
3. ข้าพเจ้าจะเลิกนึกถึงตนเอง แยกทางเขมือของตน และติดตามพระองค์ไป

ผู้ประสานงานพิธีกรรม วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2024

พิธีขอบพระคุณ	ประธาน	พิธีกร	ผู้อ่านบทอ่าน	เก็บถุงทาน	เชิญชั่งถวาย
07.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คามิลเลียน	คุณนวรรค์ - คุณนรเสฏฐ์	คุณอรุณภา	คุณช่งยั้น
09.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	คุณนฤชัย	คุณพรทิพย์ - คุณภาวนา	คุณวิชุดา	คุณพงษ์ทิพย์
19.00 น.	คุณพ่อเจ้าวัด	ศักดิ์บุรุษ	คุณภานพ - คุณสุภาพร	คุณบังอร	คุณพรเพ็ญ



สอนเด็ก ๆ สวดสายประคำ



ที่มา... พรวร์เวิร์ดเมฆ

ภราดาจอห์น อะแรงกูเรน นักบวชคณะเยซุอิต เกิดที่เมืองกิปป์สโก ประเทศสเปน เขาทำงานในโรงเรียน นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ที่เมืองบัสโต ไกลไปโกตาประเทศโคลัมเบีย เขาสอนคำสอนเด็ก ๆ ที่ได้รับศีลล้างบาป เป็นคาทอลิก แต่พวกเขาจะไม่รู้จักพระเจ้าเลย ถ้าไม่ใช่เพราะความศรัทธาและแรงผลักดันของเขาในการสอน ขอความเชื่อ

วันหนึ่งเขาสังเกตเห็นลิ้นของตัวเองบวม และมีอาการบวมขึ้นเรื่อย ๆ จนเขาพูดด้วยความยากลำบาก นี่คือโรคมะเร็งร้ายกาจ ปลายปี 1948 แพทย์ตรวจพบโรคมะเร็ง วันที่ 30 สิงหาคม 1949 เขาได้รับการผ่าตัด ครั้งแรกในโรงพยาบาลปาเรอโมในเมืองโบโกตา ฟันถูกถอนหลายซี่ เนื่องจากตัดหลายชิ้น แต่เนื้อร้ายยังเติบโตและ ขยายตัวเรื่อย ๆ วันที่ 19 กันยายนหมอตัดเขาอีกครั้ง มหัศจรรย์ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 จนถึงวันที่ 19

ในโรงพยาบาลเมืองโบโกตา นายแพทย์ปาโบริโรวาร์บอร์ดาเป็นผู้ผ่าตัดลิ้น ภราดาต้องทำใจ เขาเข้าใจ ถ้าไม่เสียลิ้นก็ต้องเสียชีวิต เขายินดีบนอบผู้ใหญ่ของคณะ เขาจะพูดไม่ได้อีกเลย เขาจะไม่สามารถอธิบายให้เด็ก ๆ รู้ว่าพระเจ้าคือใคร...ว่าเขายังหลายมีเทวดารักษา...ว่าเขายังหลายต้องปฏิบัติตามพระบัญญัติสิบประการเพื่อความรัก ต่อพระเจ้าและความรอดของวิญญาณ

กลางคืนก่อนผ่าตัด ภราดาได้ตื่นเห็นแม่กำลังยืนอยู่ข้างเตียง เธอได้สิ้นใจนานแล้ว ดูรูปร่างเหมือนคนจริง ๆ เธอมาพร้อมกับสุขภาพสตรีคนหนึ่งสวยงามมาก มีแสงสว่างไสว แต่งกายสีขาว บนคอห้อยลูกโลกสีทอง โดยความรัก และแสงสว่าง เขาตื่นตื่นใจ ฉงน และปีติยินดี แม่อธิบายให้ฟังว่า นี่คือพระแม่ฟาติมา พระแม่เสด็จมารักษาเขา และ ประทานสารแก่เขาด้วย แล้วพระแม่ก็ยื่นพระหัตถ์สัมผัสลิ้นของเขา ทันใดนั้นเองโรคมะเร็งก็หายขาด พระแม่ตรัสว่า 'จงสอนคำสอนเด็ก ๆ ต่อไป และสอนพวกเขาสวดลูกประคำด้วย อย่าบอกใครเกี่ยวกับการประจักษ์นี้จนกว่าลูกจะได้ พุดกับหมอ'

ภราดาระงับยินดี แทบไม่เชื่อสิ่งที่ได้เกิดขึ้น เมื่อความมืดกลับเข้ามาในห้อง และลิ้นเขาเริ่มเคลื่อนไหว เขาจึงตระหนักว่าได้มีการประจักษ์และการรักษาหายจากโรค นี่เป็นความจริงไม่ใช่ความฝัน เขาเคลื่อนไหวลิ้นปกติ เขาพูดปกติ เขาอยากกระโดดออกจากเตียงวิ่งตะโกนบอกให้ทุกคนรับรู้ แต่เขาจำคำพูดของพระแม่ได้ 'อย่าบอกใคร เรื่องการประจักษ์นี้จนกว่าลูกจะได้พุดกับหมอ' หมอจะไม่มาจนถึงเวลาผ่าตัด เพื่อนบนอบต่อพระแม่ ภราดาหนึ่งเงียบ สวดภาวนาจนกระทั่งเช้า นักวางยาสลบเข้ามาเตรียมเขาสำหรับผ่าตัด เขาสิ้นศรัทธาเป็นเชิงปฏิเสธ นักวางยาสลบ พยายามอธิบาย 'คุณจะต้องเสียลิ้นหรือชีวิต เพราะฉะนั้นอย่าชักช้าไว้' เขายังคงสิ้นศรัทธา นักวางยาสลบพยายาม ใช้กำลังบังคับ ภราดาแสดงให้เห็นเด่นชัดว่าเขาไม่ต้องการยาสลบ เมื่อหมอมาถึง บุรุษพยาบาลรายงานว่า 'คุณหมอ ครับ ภราดาไม่ยอมรับยาสลบ ดูเหมือนเขากลัวผ่าตัดมาก' หมออ้างอิงถึงการสนทนาเมื่อวันก่อน เขาจะต้องเสียลิ้นหรือ ชีวิต แต่บัดนี้เขาพูดได้แล้ว 'คุณหมอครับ พระแม่ฟาติมาได้มาหาและรักษาลิ้นผมเมื่อคืนนี้ โรคมะเร็งหายหมดแล้ว' แน่หนอนหมอมั่นใจ ขอตรวจลิ้นดู เป็นความจริงมะเร็งหายขาด ภราดาได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน เขาสอนคำสอนต่อไป ตามโครงการแพร่ธรรมโคลัมเบียจนเข้าสู่วัยชรา เขาสอนเด็ก ๆ สวดลูกประคำอย่างศรัทธาราวร้อนเหมือน สอนคำสอน >>>



ประกาศ

สรุปข่าว



ฉลองวัดนักบุญมาร์กาเรตา บางตาล

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดนักบุญมาร์กาเรตา บางตาล ใน วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 10.00 น. โดย พระสังฆราชซิลวโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นประธานในพิธี



ระลึกถึงนักบุญโยเซฟ

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อระลึกถึงนักบุญโยเซฟองค์อุปถัมภ์ของวัดของเรา ใน วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการสวดสายประคำร่วมกันที่วัด



วันแพร่ธรรมสากล เก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เป็นวันแพร่ธรรมสากล ทางวัดจะเก็บบุญ 2 ครั้งทุกมิสซา ครั้งแรกเพื่อช่วยเหลือกิจการของวัด ครั้งที่สองเพื่อช่วยเหลืองานแพร่ธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก



ระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษร่วมกันระลึกถึงแม่พระองค์อุปถัมภ์ ใน วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2024 เวลา 19.00 น. หลังพิธีบูชาขอบพระคุณจะมีการสวดสายประคำร่วมกันที่วัด



ฉลองวัดแม่พระสายประคำ หลักห้า

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษ ร่วมโมทนาคุณพระเจ้า โอกาสฉลอง วัดแม่พระสายประคำ หลักห้า ใน วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม ค.ศ. 2024

ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

ส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเด็กช่วงมิสซา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2024

หัวข้อ "เด็กช่วงมิสซา ไกลชิดพระเจ้า ในบูชาขอบพระคุณ"

วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2024 เวลา 10.30 น.-16.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารเปาโล วัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง



ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่วัด 032-211188 หรือแจ้งผ่านเด็กอาร์โต้

ทางในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2024



เสกสุสาน

เสกสุสานของวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง

มีตรงกับ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2024

มีพิธีบูชาขอบพระคุณที่สุสาน เวลา 09.30 น. และ 18.00 น.

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 09.30 น. ที่สุสานมีดอกไม้ พวงมาลัย และเทียน ไว้จำหน่าย

ขอเชิญพี่น้องได้ช่วยกันอุดหนุน

เพื่อเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของวัด

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 18.00 น. ขอความกรุณาพี่น้องได้เตรียมเทียนและดอกไม้มาเอง

(ขอเป็นเทียนแก้ว เพื่อความสะอาดของหลุมญาติพี่น้องของท่าน)



ปฏิทิน พืชมุขาทอมพระคุณ ประจำสัปดาห์

วัน - เวลา	ตุลาคม 2024 สำหรับ	ผู้ขอ
อาทิตย์ที่ 13 07.00 น. 09.00 น. 19.00 น.	อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา (วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9) อุทิศแด่ อามาโต อนันต์ - มาริอา จำ - เทเรซา ซีรดา แข็งกิจ สุขสำราญสำหรับสัตบุรุษทุกคน อุทิศแด่ เปโตร ซ็อลัง - เทเรซา เฉลียว สิทธิผล	คุณชูศรี ชมเอ วัด คุณรุ่งอรุณ สิทธิผล
จันทร์ที่ 14 19.00 น.	น.กัลลิสต์ส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี สุขสำราญวันคล้ายวันเกิด คุณเจตนิพัทธ์ เจสตาคม อุทิศแด่ เปาโล โป้หลุก - มาริอา เม่งเกี้ยว แซ่โจ้ว อุทิศแด่ ชิสเตอร์โรชาลีอา สมพิศ เจนผาสุข (ครบ 3 ปี)	คุณสิริมาลย์ เจสตาคม คุณวไลพร ลูกศิษย์ - คุณวไลพร
อังคารที่ 15 19.00 น.	ระลึกถึง น.เทเรซา แห่งอาวีลา พรหมจารีและนักปราชญ์ ฯ อุทิศแด่ โยเซฟ ซัยยันต์ มหัทธมพงศ์ (ครบ 20 ปี) อุทิศแด่ ยอห์น สุขจจน์ - มาริอา สุขสนอง ลิ้มรังษี อุทิศแด่ โยเซฟ เอื้อะกิม - อันนา สงวนศรี แซ่ไอ้ว	ครอบครัว - พี่ - น้อง คุณชัยยศ ลิ้มรังษี บุตร - ธิดา
พุธที่ 16 19.00 น.	น.เอตวิก นักบวช น.มาร์กาเร็ตา มารีย์ อาลาก็อก พรหมจารี อุทิศแด่ อันนา อำพันธ์ เจริญสุข (ครบ 22 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ ธนพล เวโรจน์ อุทิศแด่ ฟรังซิสโก สมบุญ - ยอห์น พยนต์ - อันตน สุรศักดิ์ แจ้วเจริญ	หลาน ๆ คุณกชพร เวโรจน์ น.น.
พฤหัสบดีที่ 17 19.00 น.	ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ แห่งอันทีโอค พระสังฆราชและมรณสักขี อุทิศแด่ โยเซฟ วันชัย โรจนกาญจนานันต์ อุทิศแด่ อันนา มุกดา - มาริอา แจ่มฟ้า โรจนกาญจนานันต์ และญาติผู้ล่วงลับ อุทิศแด่ โยเซฟ บุญช่วย - มาริอา อนงค์ - มาริอา กอแรตตี พิมพ์ ศรีประโงม	คุณอุมาพร คุณวิภาวัลย์ คุณวีราพร - คุณกณิณ
ศุกร์ที่ 18 19.00 น.	ฉลอง น.ลูกา ผู้นิพนธ์พระวรสาร สุขสำราญสำหรับครอบครัววิษณุวงศ์ศิริ - สุวรรณนิภะ - เอกเจริญ - เออร์บริท - ภาพแสงเทียน อุทิศแด่ เบนเนดิกต์ สุจินต์ - มาริอา รัชนี - เทเรซา พิชรินทร์ ตั้งสังฆธรรม	ครอบครัวตุลาเดชารักษ์ คุณสิงห์รัตน์ ตั้งสังฆธรรม
เสาร์ที่ 19 19.00 น.	น.ยอห์น แห่งเบรเบฟ - น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ อุทิศแด่ คุณพ่อฟรังซิส ซักโก (ครบ 5 ปี) อุทิศแด่ โยเซฟ ซัยศักดิ์ หมั่นมาก อุทิศแด่ มาริอา บุญช่วย งามวิสัย	ลูกศิษย์ ภรรยา - ลูก - หลาน ครอบครัวงามวิสัย